

Source :

อปท.นิวส์

Date : ๒๑ ส.ค. 2561

Page :

3

No :

61008293

# อบจ.อยุธยา เตรียมลงทุนก่อสร้างเอง เหตุโรงไฟฟ้าขยะ “ส่อเค้” นับหนึ่งใหม่

นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงโมเดลต้นแบบการกำจัดขยะโดยรวมมีระหว่าง PEA ENCOM โดยผ่านมา 2 ปีแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร อบจ.อยุธยาจึงต้องเข้าไปสานต่อโครงการกำจัดขยะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 และที่บอกว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าต้นแบบ ในพื้นที่ 300-400 ไร่ ของกรมชนารักษ์ ตอนนี้อย่างไร ยังไม่ได้เข้ามาก่อสร้าง เพราะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ไปปลุกต้นไม้คืนให้กับแผ่นดิน ก็มีการนัดหมายให้โรงไฟฟ้ามาเซ็น MOU ความรับผิดชอบร่วมกัน แต่

ยังไม่ได้เซ็นสัญญาว่าจะมาสร้างเมื่อไร หรืออย่างไร

“เข้าใจว่าจะเป็นปัญหาในส่วนกลาง เรื่องกฎระเบียบหรืออะไรบางอย่าง ซึ่งก็ได้ติดตามความคืบหน้าไปทาง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นตัวกลางเชื่อมต่อ ทราบมาว่าได้มีการแจ้งไปทาง พล.อ.อนุพงษ์ และ ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่เรื่องก็ยังเงียบอยู่ ซึ่งตอนนี้มีขยะที่ต้องบริหารจัดการ วันละ 300-400 ตัน ก็ต้องใช้รถขนขยะนำไปฝังกลบเพื่อแก้ปัญหาไปก่อน”

นางสมทรง กล่าวอีกว่า ตามแผนเดิม

นั้นโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จปี 2560 แต่ขณะนี้ยังไม่มีการลงทุนก่อสร้าง หากว่าโรงไฟฟ้านี้เปิดเข้าออกไป หรือยังไม่มาก่อสร้าง เราก็ต้องคิดเองว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป โดยวางแนวทางเอาไว้ว่าถ้าเขาไม่ทำจริง อบจ.อยุธยาจะขอกู้เงินมาสร้างโรงไฟฟ้าขยะเอง นั่นหมายถึงว่าไม่เกิน 2 ปี ถ้าเขาไม่มาบริหารจัดการ เราก็ต้องบริหารจัดการเอง ซึ่งก็ได้เตรียมการกันไว้แล้ว ส่วนการบริหารจัดการขยะตอนนี้ยังใช้รูปแบบเดิมคือการฝังกลบ ซึ่งอีกไม่นานพื้นที่สำหรับฝังกลบก็จะเต็มแล้ว

“คิดว่าเราคงจะต้องทำเองแล้ว เพราะถ้าไม่ทำก็คงไม่ทัน เพราะโรงไฟฟ้าที่จะสร้างในอีก 2 ปี ยังล่าช้า ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุ

ใด ติดปัญหาอะไร หรือเขาไม่ยอมก่อสร้าง เพราะเขาก็ไม่จี้ ไม่เร่ง ถ้าอยากจะทำจริงก็น่าจะเร่งรัด ไม่ปล่อยมานานขนาดนี้ แต่อย่างไรระหว่างนี้เราก็ดูแลบริหารขยะไปก่อน ทำหน้าที่ของเราไป เท่าที่จะทำได้”

ด้าน นายประสิทธิ์ ไชยกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ตนไปประชุมที่กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงานก็แนะนำให้ อบจ.อยุธยาขออนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าขยะเอง เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ โดยทำหนังสือขออนุญาตไปทางกระทรวงพลังงานเพื่อขอสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งตอนนี้ อบจ.อยุธยาได้ทำหนังสือขออนุญาตไปแล้ว ดังนั้นถ้าในปีหน้ายังไม่มีความคืบหน้าอะไร หรือเขาไม่สร้าง เราก็จะทำโรงไฟฟ้าขยะเอง ไม่ต้องรอ โดยจะใช้เงินสะสมที่เรามีอยู่แล้วส่วนหนึ่ง และขอกู้เงินอีกส่วนหนึ่งมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ” นายประสิทธิ์ กล่าว